

BÁO CÁO

Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”

Thực hiện Công văn số 610/TTT-NV4 ngày 30/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUẢN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/12/2019 để triển khai thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Ngoài ra, UBND huyện Lý Sơn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. Việc tuyên truyền, triển khai được tổ chức tại các hội nghị và phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng. Từ năm 2019 - 2021, UBND

huyện đã chỉ đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra phối hợp Ban Tổ chức, Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 01 hội nghị triển khai Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND huyện cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người tham gia tại hội nghị là: 35 người.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI KẾ HOẠCH SỐ 138/KH-UBND

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung

1.1. Về tổ chức, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN: UBND huyện đã kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên pháp luật về PCTN của huyện; đăng ký và cử đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên pháp luật tham gia các lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật mới ban hành, sửa đổi do Sở Tư pháp, các cơ quan cấp trên tổ chức để kịp thời nắm bắt thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, UBND huyện giao Phòng Tư pháp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai các văn bản pháp luật theo đề cương, hướng dẫn của UBND tỉnh và của ngành cấp trên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

1.2. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao tuyên truyền Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản khác về công tác PCTN; từ năm 2019 – 2021, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao thực hiện 20 chuyên mục “Chính sách - Pháp luật” phát vào thứ 4 hàng tuần; nhân ngày pháp luật Việt Nam 09/11 hàng năm, Trung tâm phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về PCTN trên hệ thống truyền thanh, băng rôn, trang Fanpage, xe thông tin tuyên truyền, cổng thông tin điện tử; sản xuất 60 bài, 336 tin tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

1.3. Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức...; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, đồng bộ, thống

nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động TTPBGDPL nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

1.4. Trong 03 năm qua, cùng với đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các phòng, ban, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với nhiều hình thức đa dạng như: Thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống; tuyên truyền lưu động; tổ chức tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; phát hành tài liệu, tranh ảnh, khẩu hiệu cô đọng; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp...

1.5. Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 và Công văn số 637/TTT-NV4 ngày 08/9/2021 của Thanh tra tỉnh; UBND huyện đã triển khai, tuyên truyền cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Qua việc quán triệt, tuyên truyền đã có 614 cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”, bài dự thi được gửi về Thanh tra tỉnh đúng quy định. Qua cuộc thi, đã góp phần nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm túc pháp luật về phòng, chống tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, UBND huyện chọn Ủy ban nhân dân xã An Vĩnh để chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Nội dung: Các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật PCTN cho “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại mô hình điểm; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề về công tác đấu tranh PCTN tại địa bàn dân cư; tuyên truyền pháp luật về PCTN trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi; ngày 01/4/2020, huyện Lý Sơn giải thể 03 xã (An Vĩnh,

An Hải và An Bình) để xây dựng chính quyền một cấp. Do đó, huyện không còn xã để chỉ đạo chọn điểm công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả các mục tiêu của Đề án

UBND huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất với các hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch 138/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện quy định của pháp luật về PCTN.

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

2.1. Khó khăn, tồn tại:

- Công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về PCTN chưa thường xuyên; nhận thức về công tác PCTN của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, có biểu hiện ngại va chạm, thiếu tự giác.

- Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kiên nghị và quyết định xử lý sau kiểm tra, thanh tra thiếu kiên quyết.

- Chưa phát huy tốt vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật PCTN đều kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhiều và chuyên sâu nên chưa mang lại hiệu quả cao.

2.2. Nguyên nhân:

- Một số cấp ủy đảng, phòng, ban, đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiên quyết, kiên trì, liên tục, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN.

- Cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là trong các hoạt động kinh tế còn có những quy định sơ hở, bất cập, thiếu đồng bộ. Cải cách hành chính chưa toàn diện; việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi chưa nghiêm.

- Hành vi tham nhũng ngày càng phức tạp, tinh vi, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội; chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, bao che, bảo vệ cho nhau nên việc phát hiện, xử lý còn gặp rất nhiều khó khăn.

3. Bài học kinh nghiệm

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác PCTN; tạo sự đồng thuận

và ủng hộ của toàn xã hội, nhất là của quần chúng nhân dân, các cơ quan báo chí trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về PCTN.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN phải nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết, kiên trì; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả công tác PCTN. Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình để chủ động và kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Việc thực hiện pháp luật về PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả trong từng giai đoạn cụ thể; có sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng giai đoạn và đề ra nhiệm vụ tiếp theo.

- Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hình thức phát hành tờ rơi là một hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả tích cực. Với số lượng nhiều bản để mọi người tiếp nhận thông tin pháp luật nhưng không mất nhiều kinh phí. Đồng thời, tăng cường ứng dụng hình thức phổ biến pháp luật qua hệ thống thông tin Internet, đài truyền thanh,... để định hướng và cung cấp thông tin pháp luật về công tác PCTN.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện có chủ đề về công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện.

2. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND và Kế hoạch số 162/KH-UBND; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND và Kế hoạch số 162/KH-UBND.

3. Cử đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng

cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật về PCTN.

5. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc Kế hoạch số 138/KH-UBND và Kế hoạch số 162/KH-UBND theo sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh.

II. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Kính báo cáo Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- VPH: CVP, CV (NC);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hương

PHỤ LỤC

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

(Kèm theo Báo cáo số: 565 /BC-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện Lý Sơn)

Phụ lục 1. Việc triển khai Đề án và kết quả thực hiện các mục tiêu

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I	BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN		
1	Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021	01 Văn bản	01
2	Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm	0 Văn bản	0
3	Văn bản hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra	07 Văn bản ¹	07
II	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ		
1	Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính - Tỷ lệ đạt được:		
2	Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. - Tỷ lệ đạt được:	Tham gia tập huấn, bồi dưỡng	73/73 báo cáo viên, hòa giải viên
3	Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức. - Tỷ lệ đạt được:	Hội nghị, trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng	928/928 CB, CC, VC
4	Đến hết năm 2021, có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. - Tỷ lệ đạt được:	Hội nghị, trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng	13/13 CB, CC ²
5	Đến hết năm 2021, có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. - Tỷ lệ đạt được:		
6	Đến hết năm 2021, có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. - Tỷ lệ đạt được:		

¹ Công văn số 1497/UBND ngày 15/6/2020 của UBND huyện về thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/12/2019; Công văn số 3161/UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 162/KH-UBND của Chủ tịch UBND huyện; Công văn số 256/UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện về đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 1717/UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021; Công văn số 2603/UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện về tổng kết thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021; Công văn số 2674/UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện về nhận tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN theo Đề án 861 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3472/UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện về tuyên truyền, phổ biến Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi.

² Gồm: Lãnh đạo Ủy ban MTTVN huyện, Huyện đoàn, LĐLĐ, Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện.

7	Đến hết năm 2021, có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng	Khoản 20.000/22.000 dân
	- Tỷ lệ đạt được:	Khoản 90%	

Phụ lục 2. Tổng hợp số liệu thống kê kết quả PBGDPL PCTN

Năm	Phổ biến pháp luật trực tiếp (PBPLTT)		Thi tìm hiểu pháp luật		Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (bản)	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh (lần)	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (tin, bài)	Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (đề nghị nêu rõ số lượng, tên chuyên trang, chuyên mục trên báo viết, báo điện tử, kênh sóng phát thanh, truyền hình)	Số lượng các tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số	
	Số cuộc PBPL TT (cuộc)	Số lượt người tham dự (lượt người)	Số cuộc thi (cuộc)	Số lượt người dự thi (lượt người)					Số lượng tài liệu	Loại tài liệu
2019	01	35			35		48 tin 5 bài	2 chuyên mục		
2020							168 tin 30 bài	12 chuyên mục		
2021			01	614			120 tin 25 bài	6 chuyên mục		

Phụ lục 3. Kinh phí thực hiện Đề án

Năm	Kinh phí của bộ, ngành		Kinh phí cấp tỉnh		Kinh phí cấp huyện	Kinh phí cấp xã
	Kinh phí NSNN cấp theo Đề án	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác	Kinh phí NSNN cấp theo Đề án	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác		
2019					0	
2020					0	
2021					0	